

Kính gửi : Các công đoàn cơ sở trực thuộc

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ và BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong CBCCVCLĐ, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, CBCCVCLĐ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, để mỗi đoàn viên, CBCCVCLĐ thấy được những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh năm 2020, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ; đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ về sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quyết liệt, kịp thời hiệu quả của Trung ương, của tỉnh quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội 5 năm (2021-2025); chủ động đấu tranh chống lại các quan điểm, thông tin xuyên tạc, sai trái chống phá từ các thế lực thù địch, bảo đảm vững chắc an ninh thông tin kinh tế góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội (Nội dung tuyên truyền: Theo Hướng dẫn số 63/HD-LĐLĐ ngày 5/3/2021 của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ có văn bản gửi kèm).

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại trong CBCCVCLĐ với các hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, đối tượng cụ thể. (Nội dung tuyên truyền theo Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh).

2. Tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên, CBCCVCLĐ về Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2021; vận động các tập thể, cá nhân có các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ; đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hỗ trợ CBCCVCLĐ tích cực nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ, sáng kiến giải pháp khoa học kỹ thuật, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào công tác, sản xuất và đời sống.

Kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, có các đề tài, sáng kiến, giải pháp áp dụng hiệu quả vào thực tế, đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, bộ, ngành tổ chức nhằm động viên khích lệ, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CBCCVCLĐ. (Có Thẻ lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh gửi kèm theo)

3. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh phong trào "Xanh-Sạch- Đẹp" trong cơ quan, đơn vị, gắn với phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở và các phong trào khác phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Quan tâm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

4. Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra, để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh tại cộng đồng. CĐVC tỉnh đề nghị các CĐCS tuyên truyền cho đoàn viên, CBCCVCLĐ thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng, để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất (Theo Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng).

5. Thực hiện Chương trình phối hợp số 219/CTPH-BHXH-ĐUK ngày 12/3/2020 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020-2022. BTV Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các CĐCS phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo ý nghĩa thiết thực và hiệu quả. Mức vận động, thời gian vận động, hình thức và chỉ tiêu vận động thực hiện theo Công văn số 97-CV/ĐUK ngày 15/3/2021 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về việc vận động hỗ trợ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức đề nghị các CĐCS quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như kg;
- Trang TTĐT ĐUK.
- Lưu CĐVC.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nhâm Thị Hồng Nga